

# “4D B&F” นวัตกรรมความงามใน 90 นาที ทั้งยก กระชับผิวหน้า พร้อมสลายไขมันเฉพาะส่วน ด้วย เครื่อง Legacy



กรุงเทพฯ – ฟิลิป เวน เปิดตัวโปรแกรมดูแลความงามแบบครบวงจร หนึ่งในที่ดูแลทั้งใบหน้าและสัดส่วน ด้วย นวัตกรรม “Venus Legacy” ใหม่ล่าสุด ที่มีการทำงานผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งการปรนนิบัติพลิกฟื้นผิวหน้า ควบคู่ไปกับการสลายไขมันบริเวณหน้าท้องและต้นขาไปพร้อมๆกัน

4D Facial: ทรีตเมนต์ที่ช่วยจัดกรอบหน้าให้เข้ารูป แก้ปัญหาคางสองชั้น พร้อมลดเลือนริ้วรอย กระชับ รูขุมขน ด้วยการใช้เครื่อง Legacy ในการเร่งกระบวนการสังเคราะห์ไฟโบรบลาส ผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินชั้นใต้ผิว ผสานคุณค่าผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Pevonia ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึก และ Black Caviar เน้นการต่อต้านริ้วรอย และกระตุ้นระบบประสาทบริเวณผิวหนังให้ตื่นตัว นอกจากนี้ยังเพิ่มความชุ่มชื้น ใต้ผิว ด้วยน้ำมัน สกัดจากมะกอกเขียวจากประเทศสเปน ปิดท้ายด้วยการฟื้นฟูบำรุงถึงขั้นสุด ด้วย Mask ที่มีคุณค่าจากแร่ธาตุต่างๆ ช่วยในการฟื้นฟูร่องลึก พร้อมคืนความยืดหยุ่นและกระจ่างใสให้แก่ผิวหน้า

4D Body: ทรีตเมนต์ที่ช่วยในการสลายไขมัน กระชับสัดส่วน ลดเซลลูไลท์ พร้อมกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจน และอีลาสติน ด้วยนวัตกรรมจากเครื่อง Legacy ผสานการใช้ผลิตภัณฑ์ Comfort Zone จากอิตาลี ที่มีส่วนผสมของ Yellow Clay และสารสกัดจากแพลงตอน ช่วยปรับสมดุลแร่ธาตุใต้เซลล์ผิว พร้อมเร่งกระบวนการขับถ่ายของเสีย ช่วยในการสลายไขมันได้เทียบเท่ากับการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังเสริมประสิทธิภาพด้วยเซรั่มเข้มข้นจาก Dermo28 ที่มีสารสกัดจากต้นบีชและดอกกลิลี่ ที่จะเพิ่มความกระชับพร้อมให้เซลล์ผิวยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้น พิสูจน์โครงหน้าคมชัด เต็มเต็มร่องลึกให้เรียบเนียน พร้อมยกกระชับสลายไขมันเฉพาะส่วนได้ในครั้งเดียว ด้วยโปรแกรม "4D B&F" ได้แล้ววันนี้ที่ ฟิลิป เวิน เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :-

ฟิลิป เวิน คลับราชประสงค์ (อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 19) โทร. 0-2252-9858

ฟิลิป เวิน คลับลาดพร้าว (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 12A) โทร. 0-2541-1555

Facebook: Phillip Wain Thailand

Line ID: @PhillipWainTH

www.phillipwain-thailand.co.th

\*\*\*\*\*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ฟิลิป เวิน (ประเทศไทย) โทร. 0-2541-1555